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รายงานการประชุมส านักงานก่อสร้าง ๑๒ ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ครั้งที่ 1/๒๕๕๘ 

เรื่อง  การประชุมติดตามผลงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง 
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานก่อสร้าง ๑๒ ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายวรพจน์   เพชรนรชาติ ผสก.๑๒ ประธาน 
 ๒. นายสมพล   ชุมแก้ว กวศ.๑๒ พก. 
 ๓. นางปรียาภรณ์ หัสภาค บท.๑๒ พก. 
 ๔. นายวัชรินทร ์ เทพไท พด.๑๒ พก. 
      ๕. นายวันชาต ิ สุวรรณนิคม กกส.๑/๑๒ พก. 
      ๖. นายนพพล  สกุลดิษฐ์ กกส.๒/๑๒ พก. 
      ๗. นายฐนันดร ์ สุทธิพิศาล วิศวกรชลประทานช านาญการ 
 ๘. นายณัทกร อรัญนารถ นายช่างชลประทานช านาญงาน 
 ๙. นายสมพงษ์ อุยตระกูล นายช่างชลประทานช านาญงาน 
     10. นายสุนัย กุณฑลจินดา วิศวกรชลประทานช านาญการ 
     ๑1. นายอ านาจ ปราบใหญ่ นายช่างชลประทานช านาญงาน 
       ๑๒. นายจิรวัฒน์ คงมี นายช่างชลประทานช านาญงาน                                            
     ๑3. นายเสริมศักดิ์ ผดุงสุข นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 
     ๑4. น.ส.สุธาทิพย์ น้ าทิพย์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
     ๑๕. นายวีระศักดิ์  แสงเพ็ชร นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
 16. นางไพรินทร์ มีทองค า ช่างผีมือสนาม ช 3 
 17. นางสมจิตร์ ฐิตะวรรณ ช่างฝีมือสนาม ช 3 
 18. นางสุภาวด ี กลัดเจริญ พนักงานพิมพ์ ส 2 
 19.  นางพัชรี  เกิดสุข พนักงานธุรการ ส 3 
 20. นายธวชั   อยู่สุทธิ์ พนักงานพัสดุ ส 3 
 21. นายอ านาจ จันทร์สุวรรณ พนักงานบ ารุงทาง ช 2 
 22. นายมะโน โพธิ์ทอง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 23. นายรุจ โฮ่ประโคน พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 24. นายกฤษณ์ คงคากูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 
 25. นายพาณิช ถือธรรม ช่างผีมือสนาม ช 3 
 26. นายขวัญชัย จันทร์จินดา ช่างก่อสร้าง ช 3 
 27. นายวิชา แต้มทอง ช่างฝีมือสนาม ช 3 
 28. นายสมชัย รตันวัฒนชัยกุล ช่างฝีมือสนาม ช 2 
 29. นายสนธยา ถิ่นจันดา ช่างฝีมือสนาม ช 3 
 30. นางประเทือง ตนวัฒนาไพบูลย์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 
 31. นายนพดล        ผลจักร นายท้ายเรือ ส 3 
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 32. นางกัลยาพร     แจ้งสนอง ช่างฝีมือสนาม ช 3 
 33. นายวัชรินทร์     เหล่าสุขสถิตย์ พนักงานบ ารุงทาง ช 1 
 34. นางสาวพนิดา อินตาพวง เจ้าพนักงานสถิติ 
 35. นางโสภา สังข์สอน พนักงานบ ารุงทาง ช 1 
   
 ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม 

     1. นายประภาส  บุตรนุช กกส.3/12 พก. 
    2. นายอ านวย คงศิริ นายช่างชลประทานช านาญงาน 
 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

 ๑. น.ส.ศศิวิมล บัวเทศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

 ระเบียบวาระท่ี ๑        เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธาน (ผสก.๑๒ พก.)  - เรื่องการโยกย้ายของข้าราชการ 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนพพล สกุลดิษฐ์ ที่ได้เลื่อนต าแหน่งนายช่าง 
ชลประทานอาวุโส ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2  และคุณประภาส  
บุตรนุช ต าแหน่งนายช่างอาวุโส ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3   
อีกท่านที่ย้ายเข้ามาใหม่คือ คุณสมพล  ชุมแก้ว เคยปฏิบัติงานหน้าที่กวศ. 
อยู่ที่ส านักงานก่อสร้าง 16 และได้มารับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม 
ส านักงานก่อสร้าง 12 ยินดีต้อนรับ และอีกท่านที่ต้องย้ายไป คือ                                                                                                    
คุณฐนันดร์  สุทธิพิศาล ย้ายไปเป็นหัวหน้างานวิศวกรรม ที่โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาพัฒนาพัฒนาลุ่มน้ าชีตอนบน ส านักชลประทานที่ 6 จังหวัด
ชัยภูมิ  จะเดินทางในวันพฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ท่านใดจะร่วม
เดินทางไปส่งให้รวบรวมรายชื่อมายังหัวหน้าหน่วยบริหาร เพราะต้อง
จัดเตรียมเรื่องยานพาหนะ  

-     ในปีงบประมาณ ปี 2558 งบประมาณของเราเริ่มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 
ดังนั้นในการจ้างลูกจ้างชั่ วคราว ได้มอบหมายให้  กวศ .12 พก. ไป
ด าเนินการแล้ว ทาง กวศ.12 พก. จะได้ปรึกษากับหัวหน้ากลุ่มงานอีกครั้ง
หนึ่ง  โดยจะจัดสรรงบประมาณให้ไปด าเนินการเอง ลูกจ้างชั่วคราวคนไหน 
ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ   ไม่ ท า ง านก็ ไ ม่ ต้ อ ง จ้ า ง  งบประมาณ มี น้ อ ย  
เราต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างาน เพราะสืบเนื่องกันมา
รวมถึงข้าราชการด้วย ให้ทราบไว้ว่าส านักงานก่อสร้าง 12 เป็นรองอันดับ
สุดท้ายในการเบิกจ่ายเมื่อปี 2557 ปีนี้เราจะต้องเข้มข้นในการติดตามงาน 
การปฏิบัติงาน มีผลสืบเนื่องมาจากในปีที่ผ่ านมาทาง ท่านผส .พก .  
ก็ได้พิจารณาจากผลการเบิกจ่าย ผลการปฎิบัติงาน พิจารณาความดี
ความชอบตามผลการเบิกจ่าย ซึ่งน้อยมากเทียบกับโครงการอ่ืน  ปีที่แล้วได้
รักษาการแทนที่ส านักงานก่อสร้าง 13 เป็นอันดับ 1 ของส านักงาน แทบจะ
ไม่ได้พูดอะไรเลย ไปคุมนโยบายกว้าง ๆ อย่างเดียว ทีมงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้น ต้องฝาก กวศ.12 
พก.ปรับทิศทางเร่งรัดให้เป็นไปตามนโยบายของกรมฯ 

- ได้มอบหมายนโยบายให้ กวศ.12 พก. ติดตามงานให้มีการนัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ ให้กวศ.12 พก. เข้าประชุมทุกครั้งอาจจะเป็นสภา 
กาแฟอะไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่ เข้าให้ท าใบลาส่งเสนอด้วย จะติดตามและ
ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น งานค่อนข้างช้า เป็นนโยบายที่มอบหมายให้กวศ.12 
พก. เป็นผู้ติดตาม 
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- ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จะมีงานเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งและแสดง
ความยินดีกับผู้รับเลื่อนต าแหน่ง ขอมอบหมายให้คุณวันชาติ  สุวรรณนิคม 
รับผิดชอบ และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วย 

    มติที่ประชุม           - รับทราบ 
   
 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องติดตามวาระการประชุม ส านักงานก่อสร้าง 12 

 กวศ.12 พก.  - ขอแนะน าตัวชื่อนายสมพล ชุมแก้ว มีความยินดีที่จะร่วมงานกับพ่ีน้อง
ผู้ร่วมงานทุกคน ถ้าหากมีอะไรแนะน า หรือเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี
ท า ง นี้ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร  ก็ น้ อ ม รั บ แ ล ะ พ ร้ อ ม ที่ จ ะ รั บ ฟั ง  ใ น ส่ ว น ที่ 
คุณฐนันดร์  สุทธิพิศาล ได้ปฏิบัติไว้ดีแล้วก็จะด าเนินต่อไป แต่อาจปรับปรุง
บางอย่าง ตามนโยบายที่ ผสก.12 ได้มอบหมายนโยบาย 

- เรื่องการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 มีประเด็นอยู่
หลายประเด็นที่ขอติดตาม เรื่องแรกผลการเบิกจ่ายส านักงานก่อสร้าง 12 มี
งบประมาณกันเหลื่อมปีอยู่ 2 รายการ คือโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยหนองโรง 
จั งหวั ดชั ยนาท กัน เหลื่ อมปีมี ข้ อผู ก พันงบประมาณอยู่ ประมาณ 
19,000,000 บาท และกันเหลื่อมปีที่ ไม่มีข้อผูกพัน งบประมาณอยู่
ประมาณ  9,000,000 บาท ปัจจุบันกลุ่มงานก่อสร้าง มีแผนการเบิกจ่าย
อย่างไรบ้าง เบิกจ่ายไปแล้วยังไงบ้าง รายงานให้ทราบด้วย 

  คุณนพพล สกุลดิษฐ       - เงินที่กันไว้เหลื่อมปีมีอยู่รายการ  คือ 
       1.ท่อ Steel Liner 
       2.High Pressure Slide Gale 
       3.เครนไฟฟ้าขนาด 5 ตัน 
       4.เช่าเครื่องจักร 
      ณ วันนี้เหลืออยู่รายการเดียวที่ยังไม่ได้ตั้งเบิกประมาณ 2,184,992 บาท  

การเบิกจ่ายภายในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะเบิกเงินที่มีข้อผูกพันทั้งหมด 
 กวศ.12 พก.  - ในรายงานความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยหนองโรงที่รายงานให้กลุ่ม

งานวิศวกรรม ขอให้รายงาน ผสก.12 ทราบทุกเดือน ขอให้รายงาน
ความก้าวหน้าจัดหาที่ดินมาด้วย สรุปมาด้วยโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยหนองโรง  
มีปัญหาที่ดินกี่ไร่  กี่แปลง กี่วา เป็นจ านวนเท่าไร จะใช้ เป็นข้อมูลติดตาม
ความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์ 

- เรื่องงานแก้มลิงบึงลาดน้ าเตียน ปัจจุบันแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา ส่วนงาน
แก้ไขแบบได้อนุมัติแล้ว เหลือแต่แก้ไขสัญญา ได้ประสานกับกองพัสดุแล้ว
หรือยังมีเอกสารไม่ครบถ้วน ในส่วนงานแก้มลิงบึงลาดน้ าเตียนมีแผนที่จะ
เบิกจ่าย ประมาณ 15,000,000 - 20,000,000 บาท ในเดือนธันวาคม 
ตามนโยบายของส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ถ้ามีงานแก้มลิงบึงลาดน้ า
เตียน มาช่วยกจ็ะอยู่ที่ประมาณ  20%  ตอนนี้ต้องขับเคลื่อนงานแก้มลิงบึง
ลาดน้ าเตียน วันนี้ผมและ พด.12 พก. จะเข้าไปประสานงานในกรมฯ   
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ไปปรึกษากับกองพัสดุ ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง เอกสารยังขาด
อะไรบ้ าง  จะพยายามด า เนินการให้แล้ ว เสร็จภาย ในวัน อังคารที่  
25 พฤศจิกายน 2557 

- งานคันกั้นน้ าสองพ่ีน้องคราวที่แล้ว คุณอ านาจ ปราบใหญ่ ได้รายงานเรื่องการ
ย้ายเสาไฟฟ้า รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมด้วย 

 คุณอ านาจ ปราบใหญ่  - เรื่องการย้ายเสาไฟฟ้าอ าเภอสองพ่ีน้อง เหลืออยู่ 2 ต้น ผู้จัดการการไฟฟ้าสองพ่ี
น้อง  ไม่สามารถด าเนินการย้ายได้ ต้องรอให้ถมคันดินก่อนถึงจะด าเนินการย้าย
เสาไฟฟ้าได ้ 

     - ส่วนเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าบางปลาม้า มีอยู่ช่วงหนึ่ง กม.๒๗+๔๐๐ถึง
๒๘+๙๕๐ เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ประมาณ 20 ต้น และเป็นเสาไฟฟ้าแรง
ต่ าประมาณ 7 ต้น ทางการไฟฟ้าบางปลาม้ายังไม่มีงบประมาณที่จะย้ายให้ 
ให้ท าเรื่องเข้าไปใหม่ การที่จะท าเรื่องเข้าไปใหม่ เกรงว่าจะมีข้อผูกพันทาง
ข้อกฎหมาย ช่วงนั้นบริษัทสินทรัพย์ทวีเอาไปเป็นข้ออ้างในการอุทธรณ์ ได้
ปรึกษากันแล้วว่าจะไม่ท าเรื่องเข้าไปใหม่  พรุ่งนี้จะเข้าไปดูสถานที่อีกทีหนึ่ง
ว่าจะย้ายต้นไหนออกบ้าง 

 มติที่ประชุม          -   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕๗ 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

    3.1 การด าเนินงานและการติดตามงานของกลุ่มงานวิศวกรรม (กวศ.12 พก.) 
- การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 

1.การเบิกจ่ายตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 

 กวศ.๑๒ พก.   - เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที 7 พฤศจิกายน 2557 ได้ไปประชุมที่กรมฯ เรื่องการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายที่กรมฯ ณ ตอนนี้กรมฯ เร่งรัดการเบิกจ่าย 
ปัจจุบันแผนการเบิกจ่าย ไตรมาสแรก  กันยายน-ธันวาคม อยู่ที่ประมาณ 
32% ไตรมาสที่สอง ธันวาคม-มีนาคม ต้องอยู่ที่ 64% ไตรมาสที่สาม 
มีนาคม-มิถุนายน อยู่ที่ประมาณ 90% และไตรมาสที่สี่ มิถุนายน-กันยายน 
ต้องเบิกจ่าย 100% เพราะฉะนั้นนโยบายของส านักงานก่อสร้าง 12 ในปีนี้ 
งานด าเนินการเองไมม่ีการผูกพันงบประมาณ  

2.การรายงานความก้าวหน้าของสัญญาจ้างก่อสร้าง 

 กวศ.12 พก.   - ในส่วนของแผนการเบิกจ่ายในปีนี้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2557 วางแผนที่จะ
เบิกจ่ายของงานแก้มลิงบึงลาดน้ าเตียน ประมาณ 16,000,000 บาท  
ต้องเบิกจ่ายภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ส่วนประตูระบายน้ าสิงหนาท 
2 ประมาณ 20,000,000 บาท ซึ่งถ้าตามแผน E-Auction ในวันที่ 8 
ธันวาคม 2557 ท าข้อผูกพันวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ก็จะสามารถ
เบิกจ่ายได ้
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- งานแก้มลิงบึงลาดน้ าเตียน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ซึ่งที่จะไป
ประสานเรื่องแก้ไขสัญญา ถ้าสามารถแก้ไขสัญญาก็จบภายในเดือน
พฤศจิกายน  

   คุณวันชาติ สุวรรณนิคม  - ถ้าแก้ไขสัญญาภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน แล้วเสร็จ ก็สามารถที่จะเบิกได้
ภายในก าหนด ประมาณ 16,000,000 บาท 

 กวศ.12 พก.   - ในส่วนของงานแก้มลิงบึงลาดน้ าเตียน เราต้องผลักดันเรื่องแก้ไขสัญญาให้ได้ 
ซึ่งตอนนี้ที่ประสานไว้บางส่วนแล้ว  พร้อมที่จะเสนองานให้กองพัสดุ และ
กองกฎหมาย ในส่วนการเบิกจ่ายของงานประตูระบายน้ าสิงหนาท 2 กับ
งานแก้มลิงบึงลาดน้ าเตียน ประมาณ 28,000,000 บาท ตั้งเบิกจ่าย  
25-26% 

   กวศ.12 พก.   - ขอหารือ พด.12 พก. หากวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ท าข้อผูกพันงวดแรก  
30 วัน แต่ผู้รับจ้างส่งไม่ถึง 30 วัน ส่งได้เลยหรือไม่  

 พด.12 พก   - ได้ ระบุในเงื่อนไขไว้แล้วว่าเป็นงวด เราส่งภายใน 30 วันได้เลย 

 คุณฐนันดร์  สุทธิพิศาล  - เนื่องจากสัญญาตรงนี้แบ่งงานเป็นงวด เซ็นต์สัญญาวันที่ 1 จะส่งของวันที่ 
10 เบิกได้เลย ถ้าจะเบิกของงวด 2 ก็ต้องรอให้ครบ 30วัน คาดว่าปีนี้มี
เร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ทุก ๆ ปีในไตรมาสแรกจะแบ่งเป็นงวดสามารถ
เบิกจ่ายได้ตามก าหนด 

 กวศ 12 พก.   -   ส่วนของค่าแรงในเดือนธันวาคมให้ปรับยอดตามที่มีหนังสือสั่งการก็คือ
ภายใน 20 ธันวาคม 2557 และเบิกจ่ายให้ได้ภายใน 25 ธันวาคม 2557 
เพ่ือจะดึงผลการเบิกจ่ายของไตรมาสแรกให้เพิ่มข้ึน 

 ผสก.12   - ค่าแรงเดือนธันวาคมให้เบิกจ่ายถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 แล้วส่งหน่วย
เบิกจ่าย เดือนมกราคมก็มาไล่อีกที ตั้งแต่วันที่ 20-30 ธันวาคม 2557 
ไม่ใช่วันที่ 20 ธันวาคม เบิกไปถึง 30 ธันวาคม 2557 ให้ท าเอกสารถึง
วันที่ 20 ธันวาคม 2557 

3. การด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 กวศ.12 พก.   - เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนปีนี้ ส านักงานก่อสร้าง 12 ได้มา 2 รายการ มี
เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง ทางพัสดุประสานกับทางร้านค้าเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนเรื่องเครื่องเสียงห้องประชุม 312,800 บาท ได้ด าเนินการยื่นเอกสาร
สอบราคาไปแล้ว แต่น่าจะต่ ากว่าราคาที่ตั้งไว้พอสมควร ขอให้ดูรายละเอียด
และคุณภาพด้วย 

- ในส่วนของการจ้างยามตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง 

 พด.12 พก.   - การจ้างยามจากเดิมที่เคยได้รับงบประมาณมา ไม่เพียงพอกับการจ้าง 
งบประมาณ 300,000 กว่าบาท ท าแล้วไม่มีผู้มายื่นราคา เพราะว่าราคาต่ า 
ตอนนี้ ยั ง ไม่ ได้ด า เนินการ  ได้ประสานกับหน่วยงานทหารผ่ านศึก  
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ถ้าจ้างตั้งแต่เดือนธันวาคม – กันยายน ประมาณ 800,000 กว่าบาท   
เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 

 กวศ.12 พก.   - กรมฯ อนุมัติให้จัดวงเงิน 300,000 กว่าบาท จะใช้เป็นเอกสารประกอบ
ราคากลาง ทางวิศวกรรมจะไปด าเนินการให้ 

 ผสก.12   -  ให้รีบประกาศไปก่อน ในส่วนจะมีใครมาไม่มาค่อยแก้ปัญหา  ถ้าไม่มีใครมาก็
จะน าเอกสารตรงนี้ไปปรึกษากรมฯ ว่าท าไมโครงการอ่ืนจ้างได้ ท าไม
โครงการเราจ้างไม่ได้ บางโครงการจ้างทหารผ่านศึก จ้างบริษัท ซึ่งดูดีกว่า
ส านักงานเรา  ฝาก พด.12 พก. ด้วย งบประมาณในส่วนที่ไม่เพียงพอ จะ
เข้าไปดูรายละเอียดในกรมฯ ขอเบิกเพ่ิม กับกองแผนงาน เท่าที่ทราบมาคง
จะไม่ให้เพราะเป็นนโยบายปรับลด 

 คุณฐนันดร์  สุทธิพิศาล  - เนื่องจากหน่วยรักษาความปลอดภัยจะปรับลดทุกปี เพ่ือน าเงินไปซื้อกล้อง
วงจรปิด เนื่องจากปลอดภัยมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายที่ค่าหน่วยรักษา
ปลอดภัยทุกปี 

 กวศ.12 พก   - จากการที่ได้ส ารวจกับเจ้าหน้าที่ ในโครงการมีเรื่องของหาย ในเงินทุน
หมุนเวียนก็จะมีส่วนของครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิด (CCTV)  เบื้องต้น อยากติด
กล้องที่ โครงการ ป้อมยาม ออฟฟิต ในส่วนของช่างกล จะหาเงินทุน
หมุนเวียนมาเพ่ือรักษาความปลอดภัยตรงนี้ อย่างน้อยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง 

- เช็คราคาคร่าวๆ ไม่เกิน 25,000 บาท ขอไปหารายละเอียดตรงนี้แล้วจะ
น ามาเสนออีกที 

 ผสก.12   - ตรงนี้ ก็ขอฝากให้ทาง พัสดุช่ วยดู  จะมีผลเกี่ ยวกับการรับ เอกสาร  
ยื่นซองประกวดราคา ต้องระวังให้ดี 

    -  การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 กวศ.12 พก   - ตามที่โครงการได้มอบหมายให้วิศวกรรมเข้าประชุมกับทางวิศวกรรม   
ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ในส่วนของผลผลิตที่ 2 ของปี 2559 
ประกอบด้วยโครงการระบบท่อส่งน้ า (ส่วนขยาย) โครงการสถานีสูบน้ าอู่
ตะเภา-ไร่พัฒนา ตั้งงบประมาณไว้ที่ 90,000,000 บาท  โครงการอ่างเก็บ
น้ าห้วยหนองโรง ตั้งงบประมาณไว้ที่ 240,000,000 บาท งานประตู
ระบายน้ าบึงทับเจ็กฮะพร้อมอาคารประกอบ เปลี่ยนจากผลผลิตที่ 4 มาอยู่
ผลผลิตที่ 2 ตั้งงบประมาณไว้ที่ 55,000,000 บาท งานป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน้ า งานป้องกันตลิ่ งปตร .พระงาม  ตั้ ง งบประมาณ 
100,000,000 บาท  ทางวิศวกรรมและกองแผนงานขอให้ทบทวน
ปริมาณงานและยอดงบประมาณงานคันกั้นน้ าคลองระบายใหญ่สามชุก1  
ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 36,000,000 งานคันกั้นน้ ากระเสียวพร้อม
อาคารประกอบ ระยะที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 188,000,000 บาท  
ตั้งงบประมาณไว้ปี 2559 ประมาณ 37,600,000 บาท ปี 2560 
ประมาณ 150,400,000 บาท  งานคันก้ันน้ าฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สอง
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พ่ีน้อง เป็นงานต่อเนื่อง งบประมาณ 460,000,000 บาท ประตูระบายน้ า
สิงหนาท 2 ตั้งงบประมาณปี 2559  ประมาณ 100,000,000 บาท           

ผสก.12   - งบประมาณในปี 2559  ยังไม่ได้มอบหมายงาน เนื่องจากมีการโยกย้าย
ข้าราชการ ก็ต้องมอบหมายหน้าที่ใหม่ ต้องจัดกรอบใหม่ของส านักงาน
ก่อสร้าง 12 รวมถึงกรอบการท างานของลูกจ้างประจ าด้วย มอบหมายให้
กวศ.12 พก. และบท.12 พก. ไปพิจารณาและน าเสนอ  

คุณฐนันดร์ สุทธิพิศาล   - เนื่องจากการขอตั้งปี 2559 เคยได้ประชุมในเมื่อคราวก่อน ได้คาดว่ากอง
แผนงาน ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางจะประมาณการขอตั้งปี 2559 
ขอให้กลุ่มงานก่อสร้างส่งประมาณการและรายการค านวณให้กลุ่มงาน
วิศวกรรม ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง
ให้ส่งขอตั้งปี 2559  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ วันนี้ทางส านัก
พัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางได้เร่งรัดทุกอย่าง  

ผสก.12   - มีเรื่องร้องเรียนมา เรื่องขอสนับสนุนแหล่งน้ าประมาณเดือนสองเดือนก่อน 

 คุณฐนันดร์ สุทธิพิศาล  - งานนี้ ผอ.โพธิ์พระยาท าเรื่องมาถึงโครงการ มอบหมายให้คุณสมพงษ์  
อุยตระกูล ไปติดตามงานเพ่ือตรวจสอบว่างานตัวนี้เป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของเราหรือไม่ สรุปว่างานตัวนี้ได้ถ่ายโอนไปให้ อบต.แล้ว เพราะดูจาก
รูปแบบแล้วตัวอาคารไม่ใช่ของเรา และได้ประสานไปกับโครงการ
ชลประทานสุพรรณ ว่าเป็นงานของใคร ถ้าเป็นงานของ อบต.เราก็ไม่เข้าไป
เกี่ยวข้อง ยกเว้นว่าจะด าเนินการสร้างใหม่ เราจะซ่อมให้ก็ท าไม่ได้ จะต้อง
ส ารวจใหม่เปิดโครงการใหม่ งานตัวนี้มีประโยชน์ต้องตรวจสอบก่อนว่างานนี้
เป็นงานของที่ไหน 

ผสก.12   - การพิจารณาก่อสร้างหรือปรับปรุงต้องท าหนังสือถึงโพธิ์พระยาไปก่อน ว่า
งานนั้นถึงขั้นตอนไหน ขอให้ กวศ.12 พก. ท าหนังสือแจ้งไปด้วย 

- ผลการด าเนินตามตัวชี้วัด 

กวศ.12 พก.   - ได้ด าเนินการให้กลุ่มติดตามไปวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ในส่วนของ
ส านักงานก่อสร้าง 12 ส่วนที่ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน คืองานประตูระบาย
น้ าสิงหนาท 2 และคันกั้นน้ าล าห้วยกระเสียว ส่วนงานคันกั้นน้ าสองพ่ีน้อง
และงานแก้มลิงบึงลาดน้ าเตียนได้ 1 คะแนน นอกนั้นมีเรื่องผลการเบิกจ่าย
ที่ได้ 1 คะแนน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 2 คะแนน  และระบบติดตาม
ออนไลน์ได้ 4 คะแนน ทางทีมงานวิศวกรรมตั้งเป้าไว้ว่าระบบงานออนไลน์
และ Webside จะต้องได้  5 คะแนนเต็ม ในส่วนของ Webside ให้ 
คุณสมพงษ์  อุยตระกูล เป็นผู้ด าเนินการ 

    การด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

ผสก.12    - เรื่องเงินทุนหมุนเวียน เกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะในกรอบของโครงการ
ปัจจุบันได้ข้ึนบัญชี ไปจ านวนกี่คัน 
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คุณสุนัย กุณฑลจินดา  - ตอนนี้ยานพาหนะของส านักงานก่อสร้าง 12 มีอยู่ 33 คัน ท าเรื่องขอ
อนุมัติจ าหน่ายแล้ว 7 คัน ก็คือเหลืออยู่ 26 คันอยู่ในบัญชี 

 ผสก.12   - ขั้นตอนการขออนุมัติจ าหน่ายไปถึงไหน 

คุณสุนัย กุลฑลจินดา  - ตอนนี้เรื่องขออนุมัติก าลังตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ในส่วนของเล่มทะเบียน
และป้าย ซึ่งทางเราไม่มีเล่มทะเบียนจะต้องท าเรื่องขอถ่ายส าเนาจาก
ส านักงานเครื่องจักรกล ซึ่งได้มาเรียบร้อยแล้ว  จะได้น าเอกสารตรงนี้ไปแจ้ง
ความในส่วนของป้ายทะเบียน จากนั้นจะได้ส่งให้กต.ด าเนินการต่อ 

 พด.12 พก.   - ขั้นตอนในการจ าหน่าย ได้ท ารายงานประจ าปีไปแล้ว เป็นพัสดุช ารุด 
สามารถด าเนินการและท าเรื่องขอจ าหน่ายได้เลย 

ผสก.12   - เรื่องยานพาหนะฝากทาง กวศ.12 พก. ช่วยดูเรื่องเกี่ยวกับการขอใช้รถให้
พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ในแต่ละครั้ง เพราะได้มอบหมายให้ กวศ.
12 พก. เป็นผู้อนุมัติในการขอใช้รถทุกครั้ง รวมทั้งน้ ามันด้วยให้ช่วยดูหน่อย 
ฝากงานช่างกล ช่วยควบคุมการใช้รถ ตอนนี้เหลือรถอยู่ 2 คัน ควบคุมดูแล
จะต้องเข้มแข็ง พนักงานต่าง ๆมีความเชี่ยวชาญต้องควบคุมกันหน่อยอย่าง
ใกล้ชิดอะไรที่ไม่ดีก็พยามตัดไปเลย ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่อยากท างาน ไม่ต้อง
จ้าง ขอฝากให้ช่วยดูแลด้วย 

คุณสุนัย กุณฑลจินดา  - ทางกลุ่มได้ตรวจสภาพโดยเข้าศูนย์ตลอด ดังนั้นเองในการบ ารุงรักษาคันด า
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอด เพราะได้น าเข้าศูนย์เพ่ือตรวจเช็คตลอด 
คันขาวได้รับมาจากนายอิดิศักดิ์  วันทนีย์ ก็จะยึดแนวทางแบบคันด า การ
บ ารุงรักษาต่าง ๆ ก าหนดเป็นกิโล เมื่อครบก าหนดก็น าเข้าศูนย์ เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจในการขับข่ี 

3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินการก่อสร้าง (กกส.1-3/12 พก.) 

กกส.1 พก.   - งานก่อสร้างแก้มลิงบึงลาดน้ าเตียน ตอนนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ผลงาน
ครั้งที่ 20 ได้ 58.27% รวมแล้วต่ ากว่าแผน 38.40% แผนงานสะสมตาม
แผน 96.26% ตอนนี้รอการแก้ไขสัญญา 

 ผสก.12   - เมื่อแก้ไขสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผลการปฏิบัติงานจากเดิมจะช้ากว่า
แผน 30% เมื่อแก้ไขสัญญาเสร็จ แผนงานอาจจะเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

กกส.1 พก.   - จะวางแผนใหม่ ลองปรับแผนแล้วเอาผลงานไปใส่ งานตอนนี้ด าเนินการไป
ไดน้้อย เนื่องจากน้ าท่วม  

 ผสก.12   - ต้องติดตามกระบวนการต่อไปท าอย่างไร หลังจากมีผู้อนุมัติเห็นชอบแล้ว
ขั้นตอนต่อไปให้เตรียมการก่อนว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร ต้องให้ทาง          
กวศ.12 พก. ว่าขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ผู้อนุมัติแล้วต้องขอกรรมการราคา
กลางด้วยหรือไม ่
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  กวศ.12 พก.   - ตอนนั้นส านักงานก่อสร้าง 16 ขายดินอยู่ในสัญญา รูปแบบหลังจากที่ผู้ว่า
เซ็นต์อนุมัติประมาณการ ในส่วนขั้นตอนการขายดินตรงนี้ขอดูรายละเอียด
อีกที พอได้ผู้รับซื้อดินได้แล้วเตรียมจัดหาได้เลย 

ผสก.12   - ยังสับสนอยู่หลังจากผู้ว่าอนุมัติ ขั้นตอนต่อไปต้องท าอย่างไร ตอนนี้ยังไม่มี
แนวทางในการด าเนินงาน 

 คุณฐนันดร์ สุทธิพิศาล  - เนื่องจากการขายมูลดิน ตัวอย่างส านักงานใหญ่  ต้องมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการก าหนดราคาได้เลย สามารถจัดการประมูลดินได้ เพราะราคา
กลางมีแล้ว ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ ต้องมีคณะกรรมการของเรา
และต้องมีคณะกรรมการท้องถิ่นด้วย ถ้าไม่มีการส่งคณะกรรมการ 
คณะกรรมการก็จะเป็นของเราทั้งหมด ตอนนี้กรรมการจังหวัดคิดราคากลาง
เสร็จแล้ว ลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท  

ผสก.12   - ต้องฝาก กวศ.12 พก. ศึกษาแนวทางท่ีดินจากตัวอย่างส านักงานใหญ่ด้วย 
ว่าจะด าเนินการอย่างไรบ้าง 

กกส.1/12 พก.   -   งานประตูระบายน้ าสิงหนาท 2 ไม่มีเงินกันเหลื่อมปี ตอนนี้อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดหาประกาศประกวดราคาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  % 
E-Auction วันที่ 8 ธันวาคม 2557  ถ้าเป็นไปตามแผนก็จะเบิกเงินได้ 
ตามท่ีก าหนดไว้ 

กกส.2/12 พก.   -   งานอ่างเก็บน้ าห้วยหนองโรง ณ ปัจจุบัน ด าเนินการไปแล้ว 16% ตาม
เอกสาร แต่หน้างานด าเนินการไปมากกว่านั้น ระบบท่อ ก็ท าเสร็จแล้ว แต่
ความเป็นจริงน่าจะเกิน 18% อย่างอ่ืนไม่มีปัญหา 

 กวศ.12 พก.   - งานอ่างเก็บน้ าห้วยหนองโรง มีเงินกันเหลื่อมปีก่อนที่มีข้อผูกพันและไม่มีข้อ
ข้อผูกพัน ซึ่งตอนนี้งานไปเร็วกว่าแผนอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้ภายใน มกราคม 
เพ่ือจะได้ดึงเงินกันเหลื่อมปีให้เคลียร์ไปเสียก่อนภายใน ธันวาคม  

คุณฐนันดร์ สุทธิพิศาล  - เนื่องจากสัญญากรมของขนาดกลางปีนี้ มี 14 ตัว กรมประกวดราคา 
ส านักงานก่อสร้าง ได้ท าการเคาะราคาและส่งราคากลาง ให้ส านัก
งบประมาณแล้ว 13  ตัว ยกเว้นงานอ่างเก็บน้ าห้วยหนองโรง ตัวสุดท้าย
ขอให้เราส่งให้ส านักงานงบประมาณไปก่อน ขั้นตอนเคาะเสร็จ E-Auctions 
เสร็จ กรมเห็นชอบ ส านักงบประมาณจะได้ไม่เสียเวลาพิจารณาตรงนี้ ตอนนี้
ต้องเร่งตัวเอกสาร Paper เป็น File digital แต่ตัวเล่มเอกสารก็ต้องมีสแกน
ส่งเป็น File Pdf เพ่ือจะได้ปริ้นเก็บไว้ด้วย ฝากกวศ.12 พก. ด้วย 

กวศ.12 พก.   - วันนี้ขอให้ทางกลุ่มงานส่งเอกสารมาให้ก่อน ถ้ามีอะไรไม่ถูกต้อง พรุ่งนี้หรือ
เสาร์อาทิตย์ค่อยแก้ไข ความคืบหน้าเรียนนายวันชาติ สุวรรณนิคม อีกครั้ง 

    3.3 การด าเนินงานและการติดตามงานของงานบริหารทั่วไป  
       (บท.12พก.และพด.12พก) 

 บท.12 พก.   - ในส่วนของงานบริหาร ตอนนี้มีการการขายแบบอยู่ 5 รายการ งานสิงหนาท 
ด าเนินการวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2557  งานอ่ืนไม่มีอะไร เรียบร้อยดี 
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พด.12 พก.   - งานอ่างเก็บน้ าห้วยหนองโรงกันเงินที่มีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน  

- เรื่อง Internet เวลาฟ้าลง  ไม่ค่อยมีความเสถียร เวลาลงงานของงานประตู
ระบายน้ าสิงหนาท 2  ลงงานไม่ได้เลย เครื่องไม่สะดวก อยากให้มีคนดูแล
ในส่วนของ Internet เพราะต้องใช้ตลอด  

 กวศ.12 พก.   - แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น ในส่วนของพัสดุใช้ VPN ไปเลย ให้เจ้าหน้าที่ 
TOT รับวางระบบเลยแล้วกัน แล้วจะน าเสนออีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ระบบอะไร
ที่วุ่นวายอยู่  อยากให้เขาวางระบบใหม่ ไม่อยากให้จอแจ ที่คุยกับทาง
สารสนเทศ ให้เจ้าหน้าที่โทรไปหารือสารสนเทศของกรม กรมรับทราบ
ปัญหาจะได้ท าการแก้ให้หลายโครงการแล้ว 

 ผสก.12   - ให้กวศ.12 พก. ติดตาม ถ้าไม่สามารถท าได้ก็เปิดเบอร์ใหม่ไปเลย 

   3.4  การด าเนินงานและการติดตามงานของกลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 
(กปค.12 พก.) 

 คุณวีระศักดิ์ แสงเพ็ชร  - มีเรื่องของตู้สาขา อาจจะซ่อมไม่ได้  

 คุณสุนัย กุลฑลจินดา   - ตู้สาขา โหมด 300 ต้องค านึงถึงสินทรัพย์เดิมด้วย ถ้าซ่อมเกินสินทรัพย์เดิม 
จะไม่มีความเหมาะสม สินทรัพย์เดิมมีมูลค่าเท่าไหร่ สินทรัพย์ใหม่ประมาณ 
24,500 บาท  ถ้าซ่อมจะไม่เกินมูลค่าเดิม 

ผสก.12    - ซื้อใหม่ก็ได้  เก็บสินทรัพย์เดิมไว้ถึงเวลาก็น าจ าหน่ายไป ตอนนี้ทางพัสดุมี
ความจ าเป็นต้องใช้ ซื้อใหม่ก็ได้ ไปดูร้านที่มันถูกที่สุด และดูคุณภาพด้วย 
แล้วมาเบิกเงินที ่กวศ.12 พก. ไปซื้อ 

    3.4 ปัญหาอุปสรรคในการท างาน  

กวศ.12 พก.   - เนื่องด้วยปีนี้มีงบบริหารค่อนข้างน้อย ประมาณครึ่งหนึ่งของปีที่ผ่านมา ซึ่ง
แต่ละกลุ่ม แต่ละงานจ าเป็นจะต้องบริหารงาน การจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
รวมถึงการจัดซื้อวัสดุ ตามแนวทางที่ ผสก.12 ให้ไว้ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
เบี้ยเลี้ยงให้แต่ละกลุ่มไปจัดการเอง 

-     ได้ลองท ากรอบการจ้างงาน โดยพ้ืนฐานในการประเมินจากงานที่มี ดังนี้งาน
วิศวกรรมการจ้างข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างประจ า 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว  
6 คน งบประมาณ 400 ,000 บาทต่อปี งานบริหารข้าราชการ 1 คน 
ลูกจ้างประจ า 5 คน พนักงานราชการ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน 
งบประมาณ 400 ,000 บาทต่ อปี  ง าน พัสดุ  ข้ า ร า ชการ  2  คน 
ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน งบประมาณ 220,000 บาท
ต่อปี  งานช่างกลข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 
คน งบประมาณ 140,000 บาทต่อปี งานรักษาบริเวณ ข้าราชการ 1 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน งบประมาณ 400,000 บาทต่อปี  ไม่ทราบนายมี
ความเห็นอย่างไรบ้าง 
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ผสก.12   - ไม่เคยท าอะไรแบบนี้ ให้เพ่ิมว่าถ้าจ้างได้ กี่คน กี่เดือน และมีล่วงเวลาไหม 
เท่าไหร่ เพียงพอหรือไม่ เมื่อรับยอดไปแล้ว รับผิดชอบให้เพียงพอต่องาน ใน
ส่วนนี้ต้องดูยอดบ้าง ค่อยคุยกันตามสถานการณ์  

กวศ.12 พก.   - ลูกจ้างประจ ามีจ านวนมากอยู่แล้ว ก็ผลักดันให้ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  ถ้าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ิมอีก ก็ไม่เกิดผล อยากจะให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่มีการจ้างตามวุฒิไม่ตามวุฒิยังไงให้สิทธิแต่ละหน่วย คนที่ท างาน
จริงจะไปตัดออกก็ไม่ได้ต้องผลักดัน ส่วนคนที่ไม่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง
ตัด ทุกวันนี้นโยบายของกรมฯ ถ้าไม่น ามาปฏิบัติขับเคลื่อนงบประมาณก็จะ
โดนตัดไปเรื่อยๆ ขอให้เข้าใจตรงกันด้วย  

 ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ  

คุณฐนันดร์  สุทธิพิศาล   - เนื่องจากตอนนี้กองแผนงานทักท้วงมา 3 ข้อ เรื่องงบประมาณงานในสัญญา
เดิม กจ. 5/2551 งานแก้ไขเพ่ิมเติม ตารางเปรียบเทียบ กจ. 5/2551 กับ
ปริมาณงานประกวดราคาและราคากลางปี 2550 และ 2557  ด าเนินการ
แล้วราคากลางปี 2557 ประมาณ 275,130 บาท ในสัญญาเดิมปี 25๕0 
ประมาณ 274,700 บาท สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 10,00,000 บาท 
แก้ไขเพ่ิมอีก  275,000,000 บาท ราคากลางปี 2557 ประมาณ
431,000,000 บาท ถ้าดูทุกรายการงาน ปริมาณงานจะเพ่ิมขึ้น ถ้าแก้ไข
แล้วจับคู่กันแล้วก    Unitcost  ของแต่ละตัวจะมีตั้งแต่ ปี 2550 กับ 2557  
ราคาน้ ามัน ราคาวัสดุก่อสร้าง แต่ส่วนที่เป็นรายละเอียดอาคาร ตัวเสาเข็ม 
ราคาเดิม 

 กวศ.12 พก.    - รายการเพ่ิมข้ึนนิดเดียว แล้วน ารายการใหญ่ทเีพ่ิมข้ึน มาชี้แจงได้หรือไม่  

 ผสก.12    - รายการไหน ที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ต้องเข้าไปชี้แจงให้ทางกลุ่มงานวิศวกรรม 
ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง เข้าใจด้วย  

     
 มติที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
 เลิกประชุมเวลา     ๑๒.๐๐ น.           
 

 
 

   (ลงชื่อ)........................................................... ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางสาวศศิวิมล  บัวเทศ) 

 
 

      (ลงชื่อ).......................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางปรียาภรณ์  หัสภาค) 

               บท.๑๒ พก. 


